

ภาพรวมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม

ประเด็นการปฏิรูป	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูป
<p>๑.ด้านการกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า</p>	<p>การดำเนินงานในทุกขั้นตอนมีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีได้รับความยุติธรรมอย่างรวดเร็ว และมีระบบตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน</p>	<p>๕ ปี</p>	<p>๑) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ๒) ร้อยละที่ลดลงของข้อร้องเรียนของประชาชนต่อการดำเนินงานที่ล่าช้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ๓) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อระยะเวลาการดำเนินงานที่เหมาะสมในทุกขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ๔) ระดับความสำเร็จของการจัดระบบการตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ๕) ร้อยละของประชาชนผู้มีอรรถคดีที่สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม</p>	<p>(๑)ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมพ.ศ. ,ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท(ฉบับที่..) พ.ศ., จัดตั้งระบบเจ้าพนักงานคดีเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการยื่นฟ้องรวบรวมพยานหลักฐานไกล่เกลี่ยและสนับสนุนการดำเนินการของศาล,กำหนดให้มีการแก้ไขกฎหมายจัดให้มีองค์กรสังกัดศาลยุติธรรมที่มีภารกิจโดยตรงในการจัดทำแนวทางการกำหนดโทษอาญาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการกำหนดโทษอาญาและการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนเกี่ยวกับการกำหนดโทษอาญา (๒)ร่างพระราชบัญญัติ ฟันฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่..) พ.ศ.,ร่างพระราชบัญญัติวิธี พิจารณาคดีเพื่อการบำบัดผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.,จัดตั้งศาลเพิ่มเติมในพื้นที่ห่างไกล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน,จัดอัตรากำลังพนักงานสอบสวนให้สามารถปฏิบัติงานสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับปริมาณ งานของแต่ละสถานี หมายเหตุ ไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กทม.</p>

ประเด็นการปฏิรูป	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูป
<p>๒. การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม</p>	<p>มีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้มีรโรคติให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาคและมีหลักประกันคุ้มครองสิทธิที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๕ ปี</p>	<p>๑) อัตราการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนผู้มีรโรคติ โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มบุคคลและระหว่างพื้นที่</p> <p>๒) ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้มีรโรคติต่อความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม</p> <p>๓) ระดับความสำเร็จของการดำเนินมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา/จำเลยที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ</p> <p>๔) คะแนนการประเมินการดำเนินมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา/จำเลยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม</p> <p>๕) ระดับความพึงพอใจของผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา/จำเลยต่อการดำเนินมาตรการคุ้มครองสิทธิของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม</p> <p>๖) ร้อยละของการร้องเรียนของผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา/จำเลย ต่อการได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม</p> <p>๗) ร้อยละของผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา/จำเลยที่ได้รับการแจ้งสิทธิในทุกขั้นตอนการดำเนินคดี ความคืบหน้าในการดำเนินคดี และผลการ</p>	<p>(๑) ร่างพระราชบัญญัติ มาตรการส่งเสริมการ กลับคืนสู่สังคมของผู้พ้นโทษ พ.ศ., ร่างพระราชบัญญัติคุม ประพฤติ (ฉบับที่..) พ.ศ., จัดตั้งหน่วยงานเจ้า พนักงาน บังคับทางอาญา (Court Marshal) เพื่อ บังคับ ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลใน คดีอาญาให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น โทษปรับ โทษริบทรัพย์สิน การติดตามจับกุมผู้ หลบหนีในชั้นพิจารณา และการบังคับตาม สัญญา ประกัน รวมถึงการ สนับสนุนให้ หน่วยงานอื่น เป็นผู้ดำเนินการดังกล่าว</p> <p><u>เรื่อง/ประเด็นที่ กทม. เกี่ยวข้อง</u></p> <p>- สนข. ควรทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อ รับทราบปัญหาการไม่เข้าถึงกระบวนการ ยุติธรรมของประชาชน</p>

ประเด็นการปฏิรูป	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูป
			<p>พิจารณาหลักฐานในคดีที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้อง</p> <p>๘) ร้อยละของผู้เสียหายที่เป็นผู้ถูกระทำซ้ำ</p> <p>๙) ระดับความพึงพอใจของผู้เสียหายต่อประสิทธิภาพของกระบวนการชดใช้เยียวยา ค่าเสียหายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม</p> <p>๑๐) สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหา/จำเลย โดยไม่อิงกับเงินหรือฐานะทางเศรษฐกิจ</p> <p>๑๑) ระดับความพึงพอใจของผู้เสียหายผู้ต้องหา/จำเลยต่อประสิทธิภาพของทนายความและที่ปรึกษากฎหมายที่รัฐจัดหาให้</p> <p>๑๒) คะแนนการประเมินประสิทธิภาพของทนายความและที่ปรึกษากฎหมายที่รัฐจัดหาให้</p> <p>๑๓) จำนวนเรื่อง que เข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี</p> <p>๑๔) สัดส่วนของประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง</p> <p>๑๕) ระดับความกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์</p> <p>๑๖) ระดับความสำเร็จของการดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดีแพ่ง</p>	
<p>๓.การพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อม</p>	<p>มีกลไกในการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเสมอภาค</p>	<p>๕ ปี</p>	<p>๑) อัตราผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการบังคับตามกฎหมายหรือมาตรการต่างๆ โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างฐานะทางเศรษฐกิจ</p>	<p>(๑)ร่างพระราชบัญญัติระบบการกำหนดโทษทาง อาญา พ.ศ.,ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่..) พ.ศ.,การตั้งศาล</p>

ประเด็นการปฏิรูป	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูป
<p>ล้ำ</p>	<p>เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและนำมาตรการอื่นมาใช้แทนการควบคุมตัวจำคุกกักขัง</p>		<p>๒) ร้อยละของการร้องเรียนของผู้ต้องหาหรือจำเลยต่อการถูกเลือกปฏิบัติในการบังคับการตามกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม</p> <p>๓) ร้อยละของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวแทนการถูกควบคุมตัว</p> <p>๔) ระดับความสำเร็จของการดำเนินมาตรการต่างๆ แทนการควบคุมตัวผู้กระทำผิดอาญา</p> <p>๕) ร้อยละของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวในการปล่อยชั่วคราวและแทนการจำคุกกักขัง</p> <p>๖) ระดับความสำเร็จของการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวในการปล่อยชั่วคราวและแทนการจำคุกกักขัง</p> <p>๗) จำนวนจำเลยที่นำโทษปรับตามความสามารถในการชำระของผู้กระทำความผิดมาใช้ในคดีอาญา</p> <p>๘) ร้อยละของจำเลยที่มีความสามารถในการชำระค่าปรับ</p> <p>๙) ร้อยละของจำเลยที่ได้รับการลงโทษอย่างอื่นที่ต่ำกว่าโทษจำคุก</p>	<p>หรือแผนกคดีชำนาญพิเศษและมีวิธีพิจารณาคดีที่เหมาะสมกับ บริบทของสังคมเพื่อบังคับ ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด (สิ่งแวดล่อม, จราจร)</p> <p>หมายเหตุ ไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กทม.</p>
<p>๔.การปรับกระบวนการทัณฑ์ในการบริหารงานยุติธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคม</p>	<p>มีการปรับกระบวนการทัณฑ์ในการบริหารงานยุติธรรมเพื่อให้สังคมมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืนและมีความเป็นธรรมโดยมีการกำหนด</p>	<p>๕ ปี</p>	<p>๑) จำนวนคดีความผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่มีการรับแจ้งความร้องทุกข์/กล่าวโทษโดยตำรวจ</p> <p>๒) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๓) จำนวนข้อร้องเรียนของประชาชนผู้มีอรรถคดีที่ไม่ได้รับความ</p>	<p>(๑)ร่างพระราชบัญญัติเจ้า พนักงานบังคับทางอาญา พ.ศ.,ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ.,จัดตั้งหน่วยงานประสานและขับเคลื่อน กระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน(๒)ร่าง</p>

ประเด็นการปฏิรูป	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูป
	<p>โทษอาญาที่เหมาะสมได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของการกระทำผิดมีการกระทำผิดซ้ำลดลง พัฒนาระบบการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดและบูรณาการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาและจำเลย ตลอดจนมีการดำเนินมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน</p>		<p>เป็นธรรมจากการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม</p> <p>๔) ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อความเป็นธรรมจากการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม</p> <p>๕) จำนวนคดีความผิดเกี่ยวกับการจำหน่ายยาเสพติดที่ถูกจับกุม</p> <p>๖) จำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ที่ได้รับการบำบัดฟื้นฟู</p> <p>๗) ร้อยละของคดียาเสพติด/คดีอาญาอื่นที่ผู้พิพากษากำหนดโทษตามอัตราโทษที่ระบุไว้ในแนวทางการกำหนดโทษ</p> <p>๘) สถิติการกระทำผิดซ้ำภายใน ๑ ปีของผู้พ้นโทษจากเรือนจำ ผู้ถูกคุมประพฤติภายหลังพ้นกำหนดคุมประพฤติ ผู้พ้นการฝึกอบรมจากสถานพินิจ และผู้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการพิเศษแทนการฟ้องคดี</p> <p>๙) ร้อยละของผู้พ้นโทษที่ออกจากเรือนจำแล้วมีงานทำที่เหมาะสม</p> <p>๑๐) สัดส่วนของผู้พ้นโทษที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข</p> <p>๑๑) จำนวนชุมชน สถาบันทางสังคมที่มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมและลดการกระทำผิดซ้ำ</p> <p>๑๒) ร้อยละของจำเลยที่ถูกลงโทษจำคุก</p> <p>๑๓) จำนวนสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการกำหนดโทษคดีอาญา</p>	<p>พระราชบัญญัติการบังคับคดีภาครัฐ พ.ศ.,ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดตั้งศูนย์ติดตาม ข้อมูลคดีอาญาในชั้น สอบสวน เพื่อให้ประชาชน ติดตามความคืบหน้าคดี ร้องเรียน หรือร้องขอ ความเป็นธรรมในคดีดังกล่าว ตลอดจนส่งเรื่อง ไปยังผู้บังคับบัญชาของ พนักงานสอบสวน ติดตาม ผลการดำเนินการ และ แจ้งผลให้ประชาชนทราบ โดยให้ภาคประชาชนร่วมเป็นองค์ประกอบของศูนย์นี้ด้วย</p> <p>เรื่อง/ประเด็นที่ กทม. เกี่ยวข้อง</p> <p>- สนข. ควรทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและให้ความช่วยเหลือตามแต่กรณีที่จะสามารถดำเนินการได้</p>

ประเด็นการปฏิรูป	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูป
			<p>๑๔) ร้อยละของคู่ความ/ผู้เสียหายที่มีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อเท็จจริงในขั้นตอนการกำหนดโทษ</p> <p>๑๕) ระดับความสำเร็จของการบูรณาการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา/จำเลยระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม</p> <p>๑๖) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลต่อความถูกต้องและความทันสมัยของข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา/จำเลย</p> <p>๑๗) ระดับความสำเร็จของการดำเนินมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน</p>	
<p>๕.การปรับปรุงระบบสอบสวนคดีอาญาเพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม</p>	<p>ระบบสอบสวนคดีอาญามีการปรับปรุงให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และมีการกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานในชั้นสอบสวนชั้นไต่สวนและชั้นฟ้องคดี</p>	<p>๕ ปี</p>	<p>๑) ร้อยละของคดีที่พนักงานอัยการสั่งฟ้องผู้ต้องหาและศาลมีคำพิพากษาลงโทษ ในคดีที่มีการสอบสวนร่วมกัน</p> <p>๒) จำนวนของคดีที่ถูกหรือพ้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ ในคดีที่มีการสอบสวนร่วมกัน</p> <p>๓) ร้อยละของคดีที่ศาลสั่งยกฟ้องโดยมีความเห็นว่าผู้ต้องหาไม่มีความผิด ในคดีที่มีการสอบสวนร่วมกัน</p> <p>๔) ร้อยละของคดีที่ศาลมีคำพิพากษาลงโทษ ในคดีที่มีการกันผู้ร่วมกระทำผิดเป็นพยาน</p> <p>๕) ระดับความพึงพอใจของผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และผู้เกี่ยวข้องในคดีต่อประสิทธิภาพการสอบสวน ของพนักงานอัยการและพนักงานสอบสวน ในคดีที่มีการสอบสวนร่วมกัน</p> <p>๖) จำนวนข้อร้องเรียนของผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และผู้เกี่ยวข้องในคดีต่อการสอบสวนที่ไม่เป็นธรรม ไม่</p>	<p>(๑)ร่างพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม และ วิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ.,ร่างพระราชบัญญัติ ปูองกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ฉบับที่..) พ.ศ.,ให้สำนักงานอัยการสูงสุดจัดตั้งสถาบัน ฝึกอบรมการสอบสวนและการว่าความชั้นสูงเพื่อ ฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะ ประสพการณ์ สร้างและ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของ พนักงานอัยการ และ การบูรณาการการพัฒนา ความรู้ด้านการสอบสวน กับพนักงานสอบสวนของหน่วยงานอื่น เพื่อให้การปฏิบัติงานการสอบสวน และการดำเนินคดีของพนักงานอัยการมี ประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>หมายเหตุ ไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กทม.</p>

ประเด็นการปฏิรูป	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูป
<p>๖. การกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจนเพื่อให้คดีขาดอายุความ</p>	<p>การดำเนินงานในทุกชั้นตอนมีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน รวดเร็วและมีระบบเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน ไม่มีคดีขาดอายุความ และปราศจากการถูกแทรกแซง</p>	<p>๕ ปี</p>	<p>ถูกต้อง และล่าช้า ในคดีที่มีการสอบสวนร่วมกัน</p> <p>๑) ไม่มีคดีที่ส่งสำนวนการสอบสวนหรือสำนวนการไต่สวนให้แก่พนักงานอัยการ ไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด</p> <p>๒) ไม่มีคดีที่พนักงานอัยการพิจารณาสั่งฟ้องไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด</p> <p>๓) ร้อยละของคดีที่สามารถติดตามตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีในชั้นสอบสวนมาดำเนินคดี ได้ทันภายในอายุความเพิ่มขึ้น</p>	<p>(๑) ร่างพระราชบัญญัติวิธี พิจารณาคดี จราจร พ.ศ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, ร่างพระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่..) พ.ศ., การจัดตั้งหรือปรับโครงสร้างหน่วยงาน นิติ วิทยาศาสตร์ เพื่อให้หน่วยงานและ ผู้ปฏิบัติงาน ด้านนิติวิทยาศาสตร์มีความ เป็นอิสระ ปลอดภัย การแทรกแซง และมี อำนาจหน้าที่ในการเข้าตรวจสถานที่เกิด เหตุทุกคดีและเก็บรวบรวม พยานหลักฐาน ทุกชั้นที่พบตลอดจนตรวจวิเคราะห์ และ ประมวลผลจาก พยานหลักฐานทั้งหมดที่มี ทำรายงานเสนอพนักงาน สอบสวน</p> <p>(๒) ร่างพระราชบัญญัติการ รื้อฟื้นคดีอาญา ขึ้น พิจารณาใหม่ พ.ศ., ร่าง พระราชบัญญัติคน เข้าเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ., จัดตั้งศาลพาณิชย์หรือ แผนกคดีพาณิชย์ ในศาล ยุติธรรมและมีวิธีพิจารณา คดี พาณิชย์เป็นการเฉพาะเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การพิจารณาคดีพาณิชย์, ร่างพระราชบัญญัติศาล เยาวชนและ ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ ครอบครัว พ.ศ., ร่างพระราชบัญญัติวิธี ปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขัง ตามประมวล กฎหมาย อาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. (๓) ร่าง พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงาน</p>

ประเด็นการปฏิรูป	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูป
				<p>ยุติธรรมเด็กและเยาวชน พ.ศ., ร่างพระราชบัญญัติ การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่..) พ.ศ., ร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง (ฉบับที่..) พ.ศ., ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันอาชญากรรมภาคประชาชน พ.ศ.</p> <p>หมายเหตุ ไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กทม.</p>
<p>๗. การพัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ</p>	<p>ระบบการสอบสวนมีมาตรฐาน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีตำรวจทั่วประเทศ</p>	<p>๕ ปี</p>	<p>๑) ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา</p> <p>๒) ร้อยละของพนักงานสอบสวนและของพนักงานอัยการที่มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น</p> <p>๓) ระดับการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการเพิ่มขึ้น</p> <p>๔) ร้อยละของข้อร้องเรียนการปฏิเสธไม่รับแจ้งความร้องทุกข์/กล่าวโทษมีอัตราที่ลดลง</p>	<p>(๑) ร่างพระราชบัญญัติ เสริมสร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชนและชุมชนใน ระบบยุติธรรม พ.ศ., ร่างพระราชบัญญัติ กองทุนยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.</p> <p>(๒) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยโทษปรับตามความสามารถในการชำระ ของผู้กระทำความผิด พ.ศ., ร่างพระราชบัญญัติว่า ด้วยการขัดกันแห่ง กฎหมาย (ฉบับที่..) พ.ศ.</p> <p>หมายเหตุ ไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กทม.</p>
<p>๘. การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี</p>	<p>ระบบนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐานมีระบบตรวจเก็บพยานหลักฐานและการตรวจพิสูจน์ที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือและ</p>	<p>๕ ปี</p>	<p>๑) ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ผ่านการตรวจประเมินได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลทุกปีอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒) ระดับการพัฒนาประสิทธิภาพของการ</p>	<p>(๑) ร่างพระราชบัญญัติ ระบบการติดตามตัวโดยการใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา พ.ศ., ร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ., ร่างพระราชบัญญัตินิติ นิติวิทยาศาสตร์</p>

ประเด็นการปฏิรูป	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูป
	<p>เป็นอิสระมีมาตรฐานวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนให้มีทักษะในการรักษาสถานที่เกิดเหตุรวมทั้งจัดให้มีแพทย์นิติเวชที่เพียงพอต่อการรองรับงานด้านนิติเวชได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วประเทศ</p>		<p>ดำเนินงานของหน่วยงานด้านนิติวิทยาศาสตร์</p> <p>๓) ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต่อคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ การเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน และการตรวจพิสูจน์วัตถุพยาน</p> <p>๔) ร้อยละของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีอัตราที่ลดลง</p> <p>๕) ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรฐานวิชาชีพอยู่ในอัตราเพิ่มขึ้น</p> <p>๖) จำนวนที่เพิ่มขึ้นของผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์</p> <p>๗) ร้อยละของคดีที่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาสถานที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ได้อย่างครบถ้วน</p> <p>๘) จำนวนคดีที่มีการใช้พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พิสูจน์ข้อเท็จจริงและนำไปสู่การรับฟังเป็นพยานหลักฐานสำคัญในการวินิจฉัยคดี</p> <p>๙) ระดับความเชื่อมั่นของผู้พิพากษาต่อการให้ความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญทางนิติวิทยาศาสตร์</p> <p>๑๐) ระดับความเชื่อมั่นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>พ.ศ....,ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.</p> <p>หมายเหตุ ไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กทม.</p>

ประเด็นการปฏิรูป	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูป
			<p>ในกระบวนการยุติธรรมต่อคุณภาพการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานด้านนิติเวชเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ การเก็บหลักฐานจากศพและการตรวจร่างกายผู้เสียหาย พยานและผู้ต้องหาในคดีอาญา ๑๑) จำนวนคดีที่แพทย์นิติเวชในสังกัดโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่ได้รับการร้องขอ</p>	
<p>๙. การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเพื่อมุ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว</p>	<p>มีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งอำนวยความสะดวกยุติธรรมด้วยความสะดวกรวดเร็ว และจัดวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อการอำนวยความสะดวกยุติธรรมโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร</p>	<p>๕ ปี</p>	<p>๑) ระดับความสำเร็จของการดำเนินกลไกหรือการจัดกิจกรรมภายในหน่วยงานเพื่อเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร</p> <p>๒) ร้อยละของบุคลากรที่มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมใหม่ขององค์กรที่มุ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว</p> <p>๓) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านการให้บริการประชาชนในอัตราที่เพิ่มขึ้น</p> <p>๔) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ในการอำนวยความสะดวก โดยสะดวกและรวดเร็ว</p> <p>๕) ระดับความสำเร็จของการนำระบบงานเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรไปใช้</p> <p>๖) ร้อยละของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่สะดวกและความล่าช้าในการให้บริการมีอัตราที่ลดลง</p>	<p>(๑) ร่างพระราชบัญญัติว่า ด้วยการไต่ถามทนาย พ.ศ., ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ., ร่างพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลพาณิชย์หรือแผนกคดีพาณิชย์และวิธี พิจารณาคดีพาณิชย์ พ.ศ., ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่..) พ.ศ.</p> <p>หมายเหตุ ไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กทม.</p>
<p>๑๐. การพัฒนาประสิทธิภาพ</p>	<p>กระบวนการยุติธรรมมี</p>	<p>๕ ปี</p>	<p>๑) อันดับความสามารถในการแข่งขันทาง</p>	<p>(๑) ร่างพระราชบัญญัติ สักคมสงเคราะห์ใน</p>

ประเด็นการปฏิรูป	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูป
ของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	ประสิทธิภาพเอื้อต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศมีการจัดตั้งศาลพาณิชย์หรือแผนกคดีพาณิชย์เพื่ออำนวยความสะดวกยุติธรรมในคดีพาณิชย์ที่เป็นธรรมรวดเร็วมีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติอารยประเทศพัฒนาสถาบันอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการบริการประชาชนและรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน		<p>เศรษฐกิจของประเทศไทยโดย International Institute for Management Development (IMD) ดีขึ้น</p> <p>๒) จำนวนนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยในแต่ละปีเพิ่มขึ้น๓) อันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงของประเทศไทยที่จัดโดยธนาคารโลกดีขึ้น (ปี ๒๕๖๐ อยู่อันดับที่ ๕๑ และปี ๒๕๖๑ อยู่อันดับที่ ๓๔)</p> <p>๔) จำนวนคดีระหว่างประเทศที่นักธุรกิจต่างชาติที่ฟ้องคดีต่อศาลไทยเพิ่มขึ้น</p> <p>๕) จำนวนนักธุรกิจต่างชาติที่ระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในประเทศไทยเพิ่มขึ้น</p> <p>๖) ระดับความเชื่อมั่นของนักธุรกิจต่างชาติต่อคำพิพากษาของศาลไทยในคดีพาณิชย์เพิ่มขึ้น</p> <p>๗) ระดับความสำเร็จของนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการบริการประชาชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม</p>	<p>กระบวนการยุติธรรม พ.ศ., ร่างพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่..) พ.ศ., ร่างพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่..) พ.ศ., ร่างพระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ., ร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติม พระ ธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่..) พ.ศ.</p> <p>หมายเหตุ ไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กทม.</p>